

# CHUA NHẬT, Ngày 16 Tháng Hai, 2025 TUẦN THỨ SÁU MÙA THƯỜNG NIÊN—NĂM C

## CHIA SẺ LỜI CHÚA

### 4. Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc. 6:17, 20-26)

Theo đúng với quan điểm của mình được viết lên về lịch sử từ phía người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, Chúa Giêsu và người nghèo khổ, như những dấu hiệu mâu thuẫn và những người chủ trì phong trào hoàn thành Triều đại Thiên Chúa, giờ đây Thánh Luca trình bày bài giảng trên cánh đồng, trên nền tảng bình đẳng, trình bày chương trình của vương quốc Thiên Chúa. — Có bốn thực tại trong cuộc sống mà Thánh Luca nhấn mạnh cần đến ân phúc từ vương quốc Thiên Chúa:

- Người nghèo khổ: những người trong hoàn cảnh nghèo khó của họ hoàn toàn hiểu được những điều kiện công lý của Nước Thiên Chúa và do đó họ là những người có khả năng nhất để thực hiện Nước Trời. Họ được phước vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về họ.
- Người đói khát: họ là những người biết điều gì đang thiếu một cách cơ bản nhất; do đó, họ biết được những phước lành khi được no đủ, với sự thỏa mãn trọn vẹn mà chỉ Nước Đức Chúa Trời mới có thể ban cho họ.
- Những người đang khóc than: họ là những người biết tác động khủng khiếp của sự mất mát, những nạn nhân của bạo lực cơ cấu cũng như của những vi phạm trực tiếp đến các quyền lợi và sự sống, và sẵn sàng đón nhận cuộc sống giải phóng và những quyền lợi trọn vẹn chỉ có thể được sống trong Vương quốc của Thiên Chúa.
- Những người bị bách hại: những ai tìm cách hiện thực hóa Nước Thiên Chúa bằng cách xóa bỏ tình trạng nghèo đói và đáp ứng nhu cầu của người đói khát thông qua việc biến đổi triệt để các cơ cấu hiện tại của sự bất công về chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội và tôn giáo vốn đã gây ra sự tái diễn bạo lực, đau khổ và chết chóc trong xã hội của dân chúng, sẽ được ân thưởng rất nhiều trên thiên đàng: việc hoàn thành cuộc đấu tranh cho công lý của họ trong lịch sử.

Ngược lại là tai họa cho người giàu, người tạo ra nghèo đói và người nghèo khổ; những người hiện đang được lấp đầy bằng cách tước đi phần lớn nhu cầu của họ; và những người giàu có và nổi tiếng, những người đưa ra những giấc mơ và lối sống sai lầm cho người dân hiện nay. Tất cả những phước lành và tai ương này đều được đóng khung trong Năm Thánh đầy hồng ân của Thiên Chúa. Lời chúc đầu tiên mang tính cách hướng dẫn: nó ở thì hiện tại, và tất cả những lời còn lại thì ở thì tương lai. Điều này cho thấy vai trò quyết định của người nghèo trong lịch sử ơn cứu độ: Nước Thiên Chúa giờ đây đã thuộc về họ rồi.

LM. Benjamin Alforque MSC. chia sẻ dựa theo Luca 6:17, 20-26

## MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

⇒ **Chủ Nhật 23 Tháng Hai, 2025 : Ô/B Tâm & Trình dâng của lễ**

◇ **Thứ Tư, Ngày 5 Tháng 3, 2025 :**

**Thứ Tư Lễ Tro (Lễ Trọng) Cộng Đoàn ĐMLT  
có thánh lễ vào lúc 7 giờ tối như hằng năm.**

**THÁNH LỄ VIỆT NGỮ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hằng tuần**



## BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường



## MỠI PHÚC THẬT

Thầy trò xuống núi truyền rao,  
Tin mừng giải thoát, ơn cao đỗi tràn.  
Đám đông dân chúng kêu van,  
Chữa lành bệnh tật, ban ngàn ân thiêng.  
Dẫn đường mở lối thiêng liêng,  
Thực hành Phúc Thật, ơn riêng theo Thầy.  
Phúc thay nghèo khó đời này,  
Nước Trời chiếm hữu, vui vầy mai sau.  
Phúc ai đói khát khổ đau,  
Mai ngày vui sướng, no đầy phúc vinh.  
Phúc người khóc lóc cực hình,  
Vui cười hớn hở, an bình cõi tiên.  
Người ta thù ghét sở xiên,  
Mong rằng hạnh phúc, cõi thiên tìm về.  
Bất lương phải báng ê chê,  
Hân hoan phần thưởng, mọi bề reo vui.  
Khốn kẻ giàu có mù đui,  
No say đầy đủ, sống chui phận hèn.  
Vui cười thỏa mãn đời khen,  
Người đời ca tụng, sang hèn chóng qua.  
(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ về Luca 6: 17. 20-26)

## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG HAI, 2025

### Cầu Nguyện cho Ôn Gợi Linh Mục và Tu Sĩ

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

February 8 & 9, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,286.50

Qua Trang Mạng: \$ 1,109.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)

